

**NGÀNH NGÂN HÀNG**

# Học tập và làm theo gương Bác



Công ty Cổ phần Hoa Phương (thành phố Thái Bình) phát triển sản xuất nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

“Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên tất cả; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân” - đó là những

phẩm chất người cán bộ ngành Ngân hàng Thái Bình đang ra sức phấn đấu thực hiện, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở đó đã tự liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao để tự kiểm điểm về những ưu điểm, khuyết điểm và xác định phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Anh Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cho biết: Chi đoàn hiện có 15 đoàn viên, trong đó có 10 đảng viên. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05, thời gian qua, Chi đoàn luôn chủ động tuyên truyền mỗi đoàn viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, những lời dạy của Bác; thường xuyên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp cùng phát triển; đồng thời, có trách nhiệm nêu gương

trước, làm trước và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong thực hiện Chỉ thị số 05, thời gian qua, cán bộ ngành Ngân hàng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, cán bộ ngành Ngân hàng còn thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong cơ quan; tích cực đóng góp, ủng hộ nhiều ngày lương để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lụt, trẻ mồ côi, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, gia đình cán bộ, đảng viên khó khăn. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng đã có nhận thức và hành động sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên rõ rệt. Việc thực hiện

hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ước đạt 60.100 tỷ đồng, tăng 13,1% so với thời điểm 31/12/2017 trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 12,2% và tiền gửi dân cư chiếm 87,8% tổng nguồn vốn huy động; tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ước đạt 69.110 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thời điểm 31/12/2017; tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước chiếm 0,95% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; toàn tỉnh có 20 ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động với tổng doanh số thanh toán qua hệ thống ước đạt 61.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số thanh toán.

**MINH HƯƠNG**

## ► Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình

(chinphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình.

Mục tiêu nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực. Đồng thời, xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình để trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tận dụng được lợi thế, tiềm năng của khu vực về nguồn khí thiên nhiên và nguồn nguyên liệu, liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp đã phát triển trong vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp phát triển các ngành Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở những khu vực có chất lượng đất tốt, nguồn lợi thủy sản phong phú; phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của khu vực.

Phạm vi quy hoạch khu kinh tế Thái Bình có diện tích 30.583ha, bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải và phần tiếp giáp ven biển như sau: huyện Thái Thụy gồm 14 xã và 1 thị trấn: thị trấn Diêm Điền, các xã: Thụy Hải, Thụy Lương, Thụy Hà, Thụy Tân, Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Liên, Thái Nguyên, Thái Trường, Thái Hòa, Thái Đô, Thái Thọ, Thái Xuyên, Mỹ Lộc. Huyện Tiên Hải gồm 16 xã: Đông Trà, Đông Hải, Đông Long, Đông Xuyên, Đông Giang, Đông Minh, Đông Cơ, Đông Lâm, Tây Giang, Tây Sơn, Nam Cường, Nam Thắng, Nam Thịnh, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Phú.

Theo dự báo, đến năm 2040 khu kinh tế có khoảng 300.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60 - 70%. Khu kinh tế được quy hoạch thành khu kinh tế tổng hợp được đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng duyên hải Bắc Bộ; là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm: kinh tế hàng hải, trung tâm công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản; là khu kinh tế có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

## ► Tăng vốn ODA về giảm nhẹ biến đổi khí hậu lên 4,6 triệu Euro



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Cụ thể, tăng tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức từ 4 triệu Euro lên 4,6 triệu Euro, trong đó, khoản đóng góp phía Việt Nam không thay đổi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Đức biết quyết định nêu trên để phối hợp thực hiện; Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện, phê duyệt điều chỉnh văn kiện và quyết định đầu tư dự án.

Theo số liệu của huyện Kiến Xương, sau khi rà soát, kiểm tra trong tổng số 21.772 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện có tới 19.089 hộ ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh, trùng hộ đã quản lý, trùng các thành viên trong gia đình, hộ không rõ địa chỉ... chỉ còn 2.683 hộ có doanh thu song chỉ có 410 hộ có mức doanh thu trên ngưỡng 100 triệu đồng/năm (thấp nhất tính). Đây là con số quá ít bởi không chỉ phân ánh sự phát triển kinh tế của các hộ gia đình mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu thuế từ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của UBND huyện Kiến Xương, việc xác định hộ có doanh thu trên 100 triệu đồng để quản lý thu thuế là rất khó và nhạy cảm. Mặc dù hàng năm huyện đều rà soát nhưng số hộ phát sinh thu thuế chỉ tăng khoảng 10%/năm. Điển hình như ở thời điểm đầu năm 2018 là 395 hộ thì tới tháng 8 tăng lên 410 hộ. Để làm tốt công tác quản lý các hộ sản xuất, kinh doanh, vừa qua Kiến Xương đã thành lập ban chỉ đạo rà soát doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn. Trong đó, tập trung khảo sát, điều tra 3 đối tượng chính là hộ cá nhân kinh doanh đạt doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trong đối chiếu danh sách quản lý chưa thấy kê khai hoặc kê khai chưa đến mức phải nộp thuế; đối tượng thuộc diện

## KIẾN XƯƠNG

# Thu thuế từ các hộ kinh doanh đạt thấp

nộp thuế khoán có thay đổi về hoạt động kinh doanh; hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán có tăng trưởng về quy mô kinh doanh nhưng mức doanh thu do cá nhân tự khai thấp dưới 50% so với thực tế. Việc này đã giúp cho hội đồng tư vấn thuế cấp xã cũng như Chi cục Thuế huyện quản lý được diện hộ kinh doanh, quy mô kinh doanh để làm căn cứ điều tra, quản lý doanh thu tính thuế, số thuế phải nộp của từng hộ.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Kiến Xương cho biết: Từ trước tới nay, tỷ lệ nguồn thu từ hộ kinh doanh không đáng kể, chỉ chiếm rất ít trong tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Cái khó của huyện là mô hình kinh doanh của các hộ rất nhỏ và tỷ lệ thu thuế từ hộ quá thấp nên một số địa phương còn coi nhẹ việc này. Ngoài ra chính sách chi thu hộ có doanh thu trên 100 triệu đồng còn những hộ gần 100 triệu đồng lại được miễn thuế nên rất khó cho các địa phương khi thực hiện. Việc xác định các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng cũng không phải là điều đơn giản, song

lại càng khó hơn khi đưa các hộ vào diện thu thuế. Nhiều hộ kinh doanh chấp hành không nghiêm túc nên việc hợp tác với các lực lượng chức năng rất khó... Tuy nhiên, nhiều xã đã thực hiện rất tốt, đưa hội đồng an ninh cùng vào cuộc nên số thu đạt cao, điển hình như ở thị trấn Thanh Nê, các xã Vũ Quý, Thanh Tân, Bình Nguyên. Để làm được việc này, cán bộ thuế cùng với hội đồng tư vấn thuế các xã điểu tra trên cơ sở phiếu điều tra doanh thu và tiến hành đánh giá, thẩm định. Chi cục Thuế huyện đã thực hiện luân chuyển tất cả các đội thuế, nhất là những đội liên quan đến người nộp thuế không để quá hơn 2 năm làm một nơi để tránh tình trạng né nang, quen biết, giúp đỡ nhau. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nếu đội nào có tỷ lệ thu thấp, làm không hiệu quả cũng bị điều chuyển để bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác thu thuế.

Ông Trần Văn Thế, Đội trưởng Đội thuế số 2 huyện Kiến Xương cho biết: Hiện tại, Đội quản lý trên 200 hộ kinh doanh cá thể trong diện phải thu thuế. Để đạt được kế hoạch, Đội tiến hành thu thuế trên hai hình

thức đó là thu theo quỹ đối với những hộ chấp hành tốt và thu theo tháng đối với những hộ thực hiện chưa nghiêm. Hàng tháng, Đội đều kết hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý thu thuế mỗi gia, nhắc nhở, đôn đốc các hộ không chấp hành nộp thuế để giảm được ít nhất việc nợ đọng thuế. Đặc biệt, do còn liên quan đến mọi chi tiêu bình xét của cơ quan nên anh em trong Đội đều phải đi, miệt mài trong công tác điều tra, thu thuế.



Nhiều cửa hàng kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn như việc giải thích, tuyên truyền không được ủng hộ, việc để người dân tự kê khai thường không khai đúng nhưng để cán bộ thuế kê khai thì người dân lại không chấp nhận, do đó có rất nhiều vướng mắc giữa người thu thuế và người nộp thuế. Bên cạnh đó còn nhiều trường hợp không tuân thủ theo luật, nhiều hộ nghỉ kinh doanh, bỏ kinh doanh hoặc nghĩ do có việc gia đình nhưng không báo

nên việc chấp hành nghĩa vụ thuế chỉ đạt trên 80%.

Để chống thất thu thuế từ các hộ kinh doanh trên địa bàn, thời gian tới, huyện Kiến Xương tập trung tuyên truyền xuống địa bàn thôn, xã nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các xã rà soát những hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng và thực hiện kế hoạch thu, nhất là những hộ còn nợ đọng thuế. Song song với đó là vận động hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

**THU THỦY**

# Hồng An đổi mới

Là địa phương đầu tiên của huyện Hưng Hà đạt giá trị canh tác 50 triệu đồng/ha/năm, Hồng An tự hào không chỉ là vùng đất cách mạng kiên cường mà còn tự hào với những thành công trong sự nghiệp đổi mới và chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo cụ Trần Hữu Hân, thôn Việt Thắng, người dân Hồng An xưa nay vẫn nổi tiếng cần cù, nhẫn nại vượt khó vươn lên. Điển hình như năm 1945, đề Địa bị vỡ 800m trong trận lũ lịch sử nhân chìm một vùng rộng lớn, nhân dân Hồng An đã đoàn kết nhanh chóng hàn gắn đoạn đê bị vỡ và tăng gia sản xuất ổn định đời sống. Xưa Hồng An là vùng đồng bãi thấp, trũng, tuy nông nghiệp được coi là nghề chính nhưng năng

suất lúa không cao. Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân Hồng An phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bắt tay vào xây dựng quê hương với muôn vàn khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong lần về thăm Hưng Hà, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Muốn làm tốt phải dựa vào dân... Cán bộ phải gương mẫu làm tốt... Toàn dân đoàn kết thì việc lớn mấy cũng làm được...”. Đã bao năm trôi qua, lời Bác căn dặn vẫn được Đảng bộ và nhân dân Hồng An khắc ghi và thực hiện. Cán bộ gương mẫu, nhân dân đồng lòng, đoàn kết đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Công việc ngày một tiến bộ nhờ khoa học, kỹ thuật,

giống mới, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đến nay hầu hết các ao đầm ở Hồng An được cải tạo, thả cá, trên 90% số vườn tạp được chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như vải, nhãn, cam... Đây cũng là vùng trồng nhãn cao nhất huyện với diện tích trên 120ha. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và triển khai sản xuất theo quy hoạch. Khuyến khích ưu tiên phát triển chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao bảo đảm công

tác vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng thâm canh, chuyên canh có giá trị kinh tế cao, thu nhập bình quân 350 - 400 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,13%. Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, Hồng An còn quan tâm, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và đào tạo... Địa phương và nhà trường đã huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt 100%. 100% học sinh lớp 5 và học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình tiểu học và đỗ tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đến nay đạt 95%. Địa phương cũng vận động nhân dân đầu tư

xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. 10/10 cơ sở thôn, xóm hoàn thành việc ban hành quy chế quản lý nghĩa trang và thực hiện có hiệu quả phương án thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, đến nay toàn xã đã có trên 65% hộ đầu nối, sử dụng nước sạch, Hồng An đang nỗ lực phấn đấu hết năm 2018 sẽ đạt 100% số hộ đầu nối, sử dụng nước sạch. Hồng An hôm nay đã vượt qua một khó khăn, vươn lên trên con đường đổi mới. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới là minh chứng cho tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng An. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ

tịch UBND xã chia sẻ thêm: Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng An

tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu

đẹp, xứng đáng với tình cảm và lời dặn dò của Bác Hồ kính yêu khi Người về thăm Hồng An.

**MAI THỦY**



Nông dân Hồng An phát triển kinh tế.